



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โทร ๐๓๗๒-๖๑๓๙๘
ที่ สก ๐๔๓๒/๑๗๕ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดอบรมโครงการบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ทรัพยากร และสารสนเทศ มุ่งสู่องค์กรแห่งความสุขและความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กิจกรรม “อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางจริยธรรม การรักษาวินัยและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” และขออนุญาตให้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร

๑.เรื่องเดิม

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตัวชี้วัดที่ ๖๑ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA ร้อยละ ๙๒ การดำเนินงานภายใต้แนวคิด “เปิดเผยมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น (More open, to move transparent)

๒.ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้านางสาวณิชาดา มหาพันธุ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ได้ดำเนินการจัดการอบรมโครงการบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ทรัพยากร และสารสนเทศ มุ่งสู่องค์กรแห่งความสุขและความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กิจกรรม “อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางจริยธรรม การรักษาวินัยและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. -๑๖.๓๐น. ณ ห้องประชุมวัฒนารวมใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เสร็จสิ้นแล้ว

๓.ข้อพิจารณา

ในการนี้จึงขอรายงานสรุปผลการจัดการอบรมโครงการบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ทรัพยากร และสารสนเทศ มุ่งสู่องค์กรแห่งความสุขและความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กิจกรรม “อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางจริยธรรม การรักษาวินัยและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขออนุญาตให้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงาน <https://www.mophwattana.com/>

๔.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามรับทราบผลและอนุญาตให้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

(นางสาวณิชาดา มหาพันธุ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นางอารี วิเชียร)
สาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร